

ปอย-ตรีชฎา , หมอไอ้ค, จอห์น วิญญู พร้อมเหล่าเซเลบริตี้ชั้นนำ ตบเท้าพิสูจน์ความชุ่มชื้น กระเจ้างใสของผิว ในงานเปิดตัว “Malee Healti Plus”

บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว นวัตกรรมใหม่ของน้ำผลไม้ “มาลี เฮลตีพลัส (MALEE Healti Plus)” 3 สูตรใหม่ ได้แก่ อะเชโรล่าเชอร์รี่, ส้มยูสุ และแบล็คเคอร์แรนท์ ซึ่งผสมผสานคุณค่า น้ำผลไม้ชั้นเลิศกับ น้ำแร่จากธรรมชาติที่ดีที่สุดของเมืองไทย ตอบโจทย์สาวผู้รักผิว ที่เผชิญปัญหาผิวแห้งกร้าน และขาดความชุ่มชื้น โดยมี ปอย-ตรีชฎา เพชรรัตน์ อวดผิวสวยท่ามกลางสายน้ำแร่จากเทือกเขาที่ถูกเนรมิตขึ้นมา, หมอไอ้ค-สมิทธิ อารยะสกุล เผยเคล็ดลับการดูแลผิวที่ถูกต้อง พร้อม จอห์น-วิญญู วงศ์สุรวัฒน์ พิธีกรทำ พิสูจน์ความชุ่มชื้นของผิว และเหล่าเซเลบริตี้ ที่พร้อมใจกันตบเท้าอวดผิวสวยภายในงาน



ลานสยามดิสคัฟเวอรี/ กันยายน 2556- บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว นวัตกรรมใหม่ของน้ำผลไม้ “มาลี เฮลตีพลัส (MALEE Healti Plus)” ทั้ง 3 สูตรใหม่ (อะเชโรล่าเชอร์รี่, ส้มยูสุ และแบล็คเคอร์แรนท์) ด้วยการเปิดงานอย่างสดใสของทีมคัฟเวอร์แดนซ์ และปอย-ตรีชฎา เพชรรัตน์ ซึ่งมาเผยผิวสวย ชุ่มชื้น กระเจ้างใสท่ามกลางน้ำแร่จากเทือกเขาที่ถูกเนรมิตจำลองเป็นส่วนผสมส่วนหนึ่งของ “มาลี เฮลตีพลัส (MALEE Healti Plus)”

[nggallery id=161]

จากนั้นได้รับเกียรติจาก คุณรุ่งฉัตร บุญรัตน์ กรรมการและรองผู้จัดการใหญ่สายการขายและการตลาด บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) ร่วมพูดคุยถึงจุดประสงค์และที่มาของการเปิดตัว “มาลี เฮลตีพลัส (MALEE Healti Plus)” รวมถึงความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่มีการผสมผสานสองคุณค่าของน้ำผลไม้ชั้นเลิศซึ่งมีวิตามินซีสูง กับ น้ำแร่จากธรรมชาติที่ดีที่สุดของไทย ซึ่งมีแร่ธาตุ 19 ชนิด (รวมถึง ซิลิกา, แมกนีเซียม และสังกะสี) ที่ช่วยให้ความชุ่มชื้นแก่ผิว ตอบโจทย์สาวผู้รักสุขภาพผิวได้โดยตรง

เพียงไม่นาน พิธีกรในงานอย่าง จอห์น-วิญญู วงศ์สุรวัฒน์ ได้ทำการเชิญ หมอไอ้ค-สมิทธิ อารยะสกุล และ ปอย-ตรีชฎา เพชรรัตน์ ขึ้นบนเวที พูดคุยพร้อมคุณรุ่งฉัตร บุญรัตน์ กรรมการและรองผู้จัดการใหญ่สายการขายและการตลาด บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)

ปอย-ตรีชฎา เพชรรัตน์ – เปิดใจถึงเคล็ดลับการดูแลผิวให้สวย และชุ่มชื้น ด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่มี

ประโยชน์ ออกกำลังกาย และพยายามพักผ่อนให้เพียงพอ นอกจากนั้นก็ยังรับประทานพวกวิตามินบำรุง ทาโลชั่น บ้าง แต่ก็ไม่ใช่ว่าเรื่องง่ายที่วันหนึ่งเราจะหลีกเลี่ยงจากการเผชิญสภาพแวดล้อมที่ทำร้ายผิว อย่างเช่นแสงแดด หรือ แม้แต่นั่งทำงานในห้องแอร์ก็ยิ่งทำให้ผิวแห้งมาก โดยปัจจุบันมีอาหารและเครื่องดื่มจำนวนหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์ และเพิ่มวิตามินในส่วนที่ร่างกายต้องการได้ อย่างตัวปอยเอง จะชอบดื่มน้ำผลไม้ เพราะรู้สึกเหมือนได้รับวิตามิน ต่างๆ จากธรรมชาติโดยตรง ซึ่งไม่ใช่วิตามินที่ผ่านการสังเคราะห์มาแล้ว และการดื่มน้ำผลไม้ตอนเหนื่อย หรือสูญเสียพลังงานมากๆ ก็ยิ่งทำให้รู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร่า ทั้งยังทำให้สุขภาพดี ผิวพรรณดูกระจ่างใส และชุ่มชื้นขึ้นด้วย

หมอไอค์-สมิทธิ อารยะสกุล – การได้ดื่มน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกดื่มน้ำผลไม้ที่มีวิตามินซี และแร่ธาตุจาก ธรรมชาติโดยตรงที่ไม่สังเคราะห์นั้น จะช่วยซ่อมแซมในส่วนที่สึกหรอ และช่วยสร้างคอลลาเจน อีกทั้งยังช่วยใน การต้านอนุมูลอิสระ ทำให้ผิวพรรณเนียนใส เปล่งปลั่ง คงความชุ่มชื้น ซึ่งเป็นความชุ่มชื้นจากภายในสู่ภายนอก ทำให้ผิวดูกระจ่างใสอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังมีแร่ธาตุอื่นๆ ที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อผิวเหมือนกัน แต่อาจจะ หาทานไม่ได้ง่ายนักในอาหารทั่วไป อย่าง ซิลิกา แมกนีเซียม ก็เป็นแร่ธาตุที่ผิวต้องการ ซึ่งร่างกายสามารถดูดซึม ได้ดี และช่วยให้ผิวชุ่มชื้น กระจ่างใสจากภายในสู่ภายนอก

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากเหล่าเซเลบบริตี้ชั้นนำ อาทิ **กมลฉัตร จรุงเรืองกิจ, ศรินทิพย์ ศรีไพศาล, สมิต ดา หงสกุล, บุญยภา เบญจรงค์กุล และโอภาส โลพันธ์ศรี** เข้าร่วมพิสูจน์ความชุ่มชื้นของผิวภายในงาน

มาลี เฮลตีพลัส “MALEE Healti Plus” น้ำผลไม้ผสมน้ำแร่ ซึ่งให้คุณค่ามากกว่าการดื่บกระหายอย่างมีสุขภาพ ทั้ง ยังสร้างเสริมความสวยให้แลดูอ่อนกว่าวัยจากภายในสู่ภายนอก ด้วยรสชาติที่ทั้งอร่อย หอมหวาน และเข้าใจ ธรรมชาติของผิวที่สุด...ให้ผิวคุณได้ดื่มความสดชื่นเต็มๆ ในกล่องเดียวได้แล้ววันนี้ที่ร้านสะดวกซื้อ และห้างสรรพ สิ้นค้าชั้นนำทั่วประเทศ